

26 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 16 (1)

กรมวิชาการเกษตรสนับสนุนเกษตรกรยางพาราบึงกาฬ



จัดงานวันยางพาราบึงกาฬ 2015

“ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต แปรรูป”

ประสบความสำเร็จสมกับเป็นเวทีขับเคลื่อนบึงกาฬสู่การเป็นศูนย์กลางยางพาราแห่งอาเซียน สำหรับงาน “วันยางพาราบึงกาฬ 2015” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5-8 ก.พ. ที่ผ่านมา ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตร กับจังหวัดบึงกาฬ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยหน่วยงานสำคัญอีกหลายแห่ง อาทิ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร



นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พาคณะ สมช. เกษตรและสหกรณ์ ชมนักธุรกิจลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแปรรูป

26 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 16 (2)



งานนี้ได้รับเกียรติจาก นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ และนายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร รวมทั้งคณะผู้บริหารภาครัฐและเอกชน แขกผู้ใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ชาวบ้าน และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก

ให้เกษตรกรเลือกพันธุ์ยางพาราที่เหมาะสมและเลือกใช้ปุ๋ยที่ได้คุณภาพ อาทิ ปุ๋ยสั่งตัดหรือปุ๋ยที่ทำเอง รวมถึงตัวซีลีเนียม ไนตริกสองเป็นนวัตกรรมเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิต แนะนำให้เกษตรกรปลูกพืชร่วมกับยางซึ่งจะแบ่งเป็นไม้มูลค่าสูง ไม้ผล และไม้ดอก เช่น ไม้พะยุง ต้นกฤษณา ต้นตะเคียน ต้นสละ และดอกดาหลา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังจัดแสดงการสาธิตการเลี้ยงสัตว์ ไม่ว่าจะเป็น ไก่ วัว กระ และหมูจิว เพื่อนำมูลไปทำเป็นปุ๋ยสร้าง

สำหรับกิจกรรมในงานตลอด 4 วัน ครบเครื่องด้วยเรื่องของยางพาราภายใต้ธีม "ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต แปรรูป" ทั้งในรูปแบบของนิทรรศการ เสวนา "กรมวิชาการเกษตร" ในฐานะขององค์กรเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาพืช ได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับยางพารามาร่วมระดมความคิดเห็น พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นผ่านกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ "เทคนิคลดต้นทุนการปลูกยางสร้างรายได้เพิ่ม" "ยางพาราในระบบเศรษฐกิจพอเพียง" "โอกาสใหม่เกษตรกรกับการปลูกไม้ผลริมโขงรองรับเออีซี" เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดใกล้เคียง

ในส่วนของกรมวิชาการเกษตรได้จัดแสดงนิทรรศการออกเป็น 3 โซน โซนแรกเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับการลดต้นทุน และการพัฒนาผลผลิตยางพารา โดยมุ่งเน้น



ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า และนิทรรศการโซนสุดท้าย มุ่งเน้นเรื่องการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยจัดแสดงสื่อการเรียนการสอน ของเด็กเล่น และของชำร่วย พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลพันธุ์ยางที่เน้นเนื้อไม้ การจัด



26 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 16 (3)



นายอำนาจ ประทีป รบช.เกษตรและสกรณั เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการกรมวิชาการเกษตร



แสดงนวัตกรรมเกี่ยวกับยาง และการแปรรูปเนื้อไม้ให้เป็นเฟอร์นิเจอร์ เพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่ง
ตลอดระยะเวลาการจัดงานในส่วนของกรมวิชาการเกษตรได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี โดยเฉพาะเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ที่สนใจปลูกสวนยางในภูมิภาคอื่น ส่งผลให้มีผู้เข้าชมอย่างเนืองแน่นตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังได้แจกรับเอกสารวิชาการเกี่ยวกับการทำสวนยางพารา เพื่อนำไปศึกษาและทำความเข้าใจด้วยตนเอง นับว่าได้รับผลการ



ตอบรับดีเกินคาด และคาดว่าเกษตรกรจะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในส่วนของตนเองต่อไป
จากความสำเร็จของการจัดงานในครั้งนี้ นับเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบการมีความรู้ครบถ้วนในเรื่องยางพารา ทั้งในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต การเพิ่มมูลค่าการผลิต ตลอดจนความรู้ในด้านการตลาด และสู่ทางการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ



26 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 10

อุบลราชธานีนับเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการปลูกยางอย่างแพร่หลาย มีพื้นที่ปลูกยางมากกว่า 5 แสนไร่ ส่งผลให้สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดอุบลราชธานีเร่งหาทางออกด้านการแปรรูป โดยการตั้งโรงงานยางรมควันเพิ่ม พร้อมมุ่งพัฒนาเสถียรภาพสหกรณ์กองทุนสวนยางเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ด้านราคายางในปัจจุบัน

“ตอนนี้ทาง อสย. (องค์การสวนยางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) รับซื้อยางแผ่นชั้น 3 และยางรมควันชั้น 3 ในราคาที่รัฐกำหนด และรับชงกันด้วยมารวบรวมและส่งขายต่อ จากนั้นจะเปิดประมูล โดยมีพ่อค้าหรือบริษัทต่างๆ เข้ามาร่วมประมูล คนที่ให้ราคาสูงที่สุดก็จะได้ไป”

สมคิด สำเภานนท์ กรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอสำโรง และผู้ตรวจยางตลาดกลางบุรีรัมย์สาขาอุบลราชธานี เปิดเผยว่า สำหรับสหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอสำโรงเพิ่งเริ่มก่อตั้งสหกรณ์เป็นปีแรก หลังมีโอกาสไปศึกษาดูงานโรงรมควันยางพารา ที่จ.ระยอง จึงกลับมาจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นบ้าง และกู้เงินมาลงทุนจัดตั้งโรงงานรมควัน โดยรับนำยางดิบจากสมาชิกมาแปรรูปเป็นยางแผ่นดิบและยางรมควันขาย

“ตอนนี้ทาง อสย. (องค์การสวนยางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) รับซื้อยางแผ่นชั้น 3 และยางรมควันชั้น 3 ในราคาที่รัฐกำหนด และรับชงกันด้วยมารวบรวมและส่งขายต่อ จากนั้นก็จะเปิดประมูล โดยมีพ่อค้าหรือบริษัทต่างๆ เข้ามาร่วมประมูล คนที่ให้



สมฤกษ์ กุลวนาโรจน์

สกย.อุบลฯพัฒนาสหกรณ์ยาง ขยายโรง ‘รมควัน’ เพิ่มรายได้

ราคาสูงที่สุดก็จะได้ไป”

ขณะที่ **สมฤกษ์ กุลวนาโรจน์** ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวระหว่างนำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมสหกรณ์กองทุนสวนยางสำโรง จำกัด อ.สำโรง ว่า นับเป็นสหกรณ์แห่งที่สองของ จ.อุบลราชธานี ที่มีโรงงานรมควันเป็นของตัวเอง จุดเริ่มต้นของการจัดตั้งสหกรณ์ เนื่องจากมองเห็นว่า ในอ.สำโรง มีเกษตรกรปลูกยางเป็นจำนวนมากแล้ว เมื่อได้ยางเกษตรกรก็นำไปขายด้วยตนเอง ทำให้ไม่มีอำนาจในการต่อรองราคา และขายยางได้ในราคาที่เป็นธรรม

“ทางสำนักงานอำเภอสำโรงจึงจัดตั้ง

สหกรณ์กองทุนสวนยางสำโรงขึ้น เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมยางจากสมาชิกและผลิตยางแผ่นรมควันขายออกสู่ตลาด นอกจากนี้การจัดตั้งจะทำให้เกษตรกรมีแหล่งขายยางได้ในราคาที่เป็นธรรม และสามารถต่อรองราคาสินค้ากับส่วนกลาง เพื่อให้เกษตรกรได้รับผลประโยชน์มากที่สุด”

สมฤกษ์ ยอมรับว่า จากการทำงานที่ผ่านมาต้องนำยางจากอุบลฯ ไปขายที่ตลาดกลางบุรีรัมย์ ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และยังกำหนดราคาที่ไม่แน่นอนไม่ได้ หาก

จ.อุบลฯ มีโรงงานรมควัน น่าจะเป็นจุดรับรายได้ เนื่องจากเป็นศูนย์กลางของภาคอีสาน และสามารถเชื่อมโยงตลาดเครือข่ายของ อ.บุญศรีได้ แล้วสามารถส่งไปที่ จ.ระยอง ได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านตลาดกลางบุรีรัมย์อีกต่อไป

“ผมเชื่อว่า โครงการนี้จะช่วยลดปัญหาการขนส่ง การรอเวลาส่งยาง ยางกดทับและยางเหนียวได้เป็นอย่างดี และตอนนี้โรงงานรมควันที่อุบลฯ เปิดอยู่ 2 โรง คือ ที่ อ.สำโรงกับ อ.นาจะหลวย ในอนาคตอาจทำโรงรมควันอีกก่อน ทำทั้งยางก้อนถ้วยและยางแผ่นอัดก้อนส่งตลาดที่จีนต่อไป” สมฤกษ์ กล่าวทิ้งท้าย

● **ฉัตรสุดา สุวรรณจุฑพร** ●



26 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 14

สกกย.ตรึงแนะนำเกษตรกรกร ผลิตยางแผ่นดิบคุณภาพ

สกกย.ตรึงแนะนำเกษตรกรชาวสวนยางพารา ผลิตยางแผ่นดิบคุณภาพ ซึ่งนอกจากจะได้มาตรฐานของตลาดกลาง ยังส่งผลต่อราคาอีกด้วย

ตรึง/ นายวิโรจน์ จิระวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกกย.) จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ยางแผ่นจะดีหรือไม่ดีนั้นขึ้นอยู่กับวิธีการผลิต ราคาขายในท้องตลาดก็แตกต่างกันไปตามคุณภาพของแผ่นยาง ถ้าหากเกษตรกรเจ้าของสวนยางสามารถผลิตยางแผ่นคุณภาพดีออกจำหน่าย ก็จะได้ราคาสูงกว่ายางแผ่นที่มีคุณภาพต่ำ

“ดังนั้นการทำยางแผ่นชั้นดีนั้นก็มีหลักการง่ายๆ คือ การทำยางให้สะอาด ตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บรวบรวมน้ำยาง และการทำความสะอาดอุปกรณ์ เพราะความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการทำยางแผ่นชั้นดี การรีดยางแผ่นให้บาง ลีของแผ่นยางสม่ำเสมอ มีขนาดมาตรฐาน ใช้น้ำและน้ำกรดถูกส่วน แผ่นยางที่ล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วควรนำมาผึ่งไว้ในที่ร่ม ไม่ควรให้โดนแสงแดดเพราะจะทำให้ยางแผ่นเสื่อมคุณภาพได้ง่าย ไม่ควรวางแผ่นยางบนหินหรือพาดแผ่นยางในที่ที่มีฝุ่น หรือสัมผัสสิ่งสกปรกได้ง่ายทั้งนี้ หากเกษตรกรชาวสวนยางพารา ผลิตยางแผ่นดิบคุณภาพ แห้ง บาง สะอาด ปราศจากสิ่งสกปรกแล้ว นอกจากจะได้มาตรฐานของตลาดกลาง ยังส่งผลต่อราคาอีกด้วย” นายวิโรจน์ กล่าว

26 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 6

กรม.อนุมัติ4หมื่นล้านซื้อยางสร้างถนน

กรม.เศรษฐกิจอนุมัติงบ 4 หมื่นล้าน ให้กรมทางหลวง-กรมทางหลวงชนบท ใช้งบฯพาราซ่อมและปรับปรุงถนน 1 แสนกิโลเมตร เชื้อช่วยระบายยางแก้ปัญหาราคาตกต่ำได้ จี้ข้าราชการระดับจังหวัดเร่งจัดการปัญหาอย่าทำให้ไม่มีสิทธิถูกโยกย้าย

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยมว่าการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ (ครม.ตจ.) วานนี้(25 ก.พ.) ที่ประชุมเห็นชอบโครงการตามแผนพัฒนาระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วนของกระทรวงคมนาคม วงเงิน 40,000 ล้านบาท เพื่อ พิจารณาการนำยางพาราในประเทศไปใช้ในการดำเนินการซ่อมสร้างถนน คาดว่าจะสามารถระบายยางสำหรับผสมทำถนนตามโครงการนี้ได้ประมาณ 30,000 ตัน

ทั้งนี้วงเงิน 40,000 ล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณสำหรับกรมทางหลวงจำนวน 25,000 ล้านบาท สำหรับการปรับปรุงถนนในความดูแลระยะทาง 5.2 หมื่นกิโลเมตร และกรมทางหลวงชนบทจำนวน 15,000 ล้านบาท สำหรับการปรับปรุงถนนในความดูแลระยะทาง 4.8 หมื่นกิโลเมตร

นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงกรระบายสต็อกยางพาราของรัฐว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ส่งมอบยางให้แก่ บริษัท ไชนา ไรท์เทน รับเบอร์ อินดัสทรี กรุ๊ป เพิ่มแล้ว 15,000 ตัน จากที่ส่งมอบครั้งแรกไปจำนวน 2,000 ตัน เมื่อช่วงสิ้นปี 2557 โดยยางพาราที่ส่งมอบครั้งนี้เป็นยางเก่าในสต็อกรัฐตั้งแต่ปี 2555 แต่เป็นยางคุณภาพดี ได้ราคาดีถึงกิโลกรัมละ 63 บาทตามที่ทำสัญญาซื้อขาย

“ที่ผ่านมายังไม่ได้มีการส่งมอบยางเพิ่ม เพราะเกรงกันว่าราคายางจะปรับตัวลดลง จึงได้ชะลอออกไปก่อน จากนั้นเป็นช่วงปีตรีกี่ก็ต้องจะเร่งส่งมอบยาง แต่ต้องเป็นไปตามข้อตกลงสองฝ่าย” นายอำนาจกล่าว

สำหรับ 16 มกราคมยางที่ขับเคลื่อนไปแล้วนั้น จะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์รัฐฯ นี้ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข โดยการประเมินของกระทรวงเกษตรฯเอง มองว่า

มาตรการโครงการมูลนิธิกั้นชนรักษาเสถียรภาพราคายางหรือบัพเฟอร์ฟันด์ เป็นมาตรการที่ได้ผลดีแต่โครงสร้างตลาดปรับตัวไม่ทันความต้องการ

“ผมทราบดีมีปัญหากการจัดคิวในตลาดกลาง ต่อไปถ้ามีการใช้มาตรการนี้ต่อจะจัดคิวจัดระบบการจัดการให้ ผมมีแนวคิดที่ว่าต่อจากนี้เกษตรกรรายย่อยที่นำยางมาขายครั้งละไม่เกิน 15 ตัน ต้องได้ขายก่อนหรืออีกแนวทางหนึ่ง อาจใช้การยกระดับตลาดท้องถิ่นของสยก.108 แห่ง เพื่อไม่ให้เกษตรกรรายย่อยต้องขนส่งมาถึงตลาดกลาง”

ทั้งนี้การจัดการยางพาราฤดูกาลผลิต 2558/2559 จะเป็นการบริหารงานจากระดับจังหวัด ได้สั่งให้จังหวัดทำแผนจัดการตนเองเกี่ยวกับสินค้ายาง 6 ชนิด ได้แก่ ยางก้อนถ้วย น้ำยางสด ยางแผ่นดิบในตลาดท้องถิ่น ยางแผ่นดิบในตลาดกลาง ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ในตลาดกลาง และยางที่จำหน่ายให้กลุ่มพ่อค้าส่งออก จังหวัดจะต้องรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใน

ราคา FOB ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาอยู่ที่ กิโลกรัมละ 61.45 บาท ขณะที่บัพเฟอร์ฟันด์เข้าซื้อที่ราคากิโลกรัมละ 63 บาท ราคาน้ำยางสด 47 บาทต่อกิโลกรัม ยางก้อนถ้วย 39.50 บาทต่อกิโลกรัม และยางแผ่นดิบราคา 58 บาทต่อกิโลกรัม



อำนาจ ปะติเส

พื้นที่ ส่งให้กระทรวงเกษตรฯภายใน 5 มี.ค. นี้ แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า การเร่งขับเคลื่อนเรื่องยางในระดับจังหวัด หากจังหวัดใดไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้า จะถูกรายงานถึงกระทรวงมหาดไทย และอาจถูกโยกย้ายออกจากตำแหน่งได้

สำหรับราคายาง ณ วันที่ 25 ก.พ.ที่ผ่านมา

26 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 1, 12 (1)

ไอ้โม่งเอาอีกฟิวพันยางหลวง ยัดใส่ส่งเกรดต่ำเข้าโกดังกลาง

ไอ้โม่งยางพาราไหล่อีกแล้ว โรงรมแฉงลักโก่งเกรดต่ำเข้าโครงการสร้าง
มูลนิธิกันชน “แพสุขขึ้นรับเบอร์” หน่วยกล้าตาย ทำจดหมายฟ้อง “อำนาจ” ขอ
ตีกลับสินค้าคืนระดับต้นทางจาก 2 ตลาดกลาง “บุรีรัมย์-หนองคาย” บิ๊กสถาบันวิจัย
ยาง-กรมวิชาการเกษตรยังไม่เกี่ยว บัณฑิต
อ.ส.ย.คนคุมคุณภาพ จับตายางอีสาน
หยุดกรี๊ด แต่มีซองประมูลล่อจจริต ด้าน
ไซนาไฟหนาน ยังค้างรับมอบสต็อกเก่า
กว่า 2.06 แสนตัน

นายสมศักดิ์ แพสุขขึ้น กรรมการ
ผู้จัดการบริษัทแพสุขขึ้นรับเบอร์ จำกัด
หนึ่งในบริษัทเอกชนที่รับจ้างรมควันยาง
แผ่นดิบเป็นยางแผ่นรมควัน และอัด
ก้อนยางแผ่นรมควันจากโครงการสร้าง
มูลนิธิกันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพ
ราคายางของรัฐบาลที่ซื้อขายขึ้นนำตลาด
อ่าน ต่อหน้า >12



• อนันต์ สุวรรณรัตน์

ข่าวต่อ ไอ้โม่งเอาอีก

เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า เมื่อวัน
ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัทได้ทำ
หนังสือถึงผู้อำนวยการโครงการสร้างมู
ลนิธิกันชนฯ (นายอำนาจ ปะติเส
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์) เรื่องการส่งมอบยางในโครงการ
ทั้งนี้สืบเนื่องจากโครงการได้กำหนดให้
บริษัทเป็นจุดรับมอบยางในโครงการ เพื่อ
ให้ดำเนินการส่งมอบ-รับมอบ ยางของ
เครือข่ายตลาดกลางยางพาราเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย คุณภาพยางถูกต้องตาม
มาตรฐานของสถาบันวิจัยยาง ทางบริษัท
จึงได้ขอคัดคุณภาพยางที่ไม่ได้มาตรฐาน
ส่งคืนและให้ทางเครือข่ายตลาดกลาง
ดำเนินการนำยางที่ได้คุณภาพมาตรฐาน
มาเปลี่ยนให้บริษัท รวมปริมาณยางที่ไม่
ได้คุณภาพทั้งสิ้น 200 กิโลกรัม จาก
จำนวนยางที่รับในวันนั้น 2 แสนกิโลกรัม
คิดเป็นสัดส่วน 2%

ล่าสุด นายสังขวิทย์ ทวดห้อย
หนึ่งในคณะกรรมการนโยบายยาง
ธรรมชาติ (กนย.) กล่าวว่า ได้รับการ
ติดต่อจากนายอุทัย สอนหลักทรัพย์ หนึ่งใน
กนย.ที่ได้รับคำสั่งจากนายอำนาจ

ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เกษตรฯ ที่กำกับดูแลยางทั้งระบบ ให้ไป
ตรวจสอบเรื่องดังกล่าว จึงได้ลงพื้นที่พบ
มีรถขนส่งยางจากภาคตะวันออกเฉียง
เหนือจอดตรรอกคิวลงยางอยู่ 18 รถพ่วง
ตรวจสอบพบว่า เป็นยางคุณภาพ 3 จาก
ตลาดกลางยางพาราบุรีรัมย์และเครือ
ข่ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งมา
ได้แก่ ยางแผ่นจากตลาดกลางยางพารา
บุรีรัมย์ ประมาณ 206 ตัน ยางแผ่นจาก
เครือข่ายชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยาง
อุบลและสกล.อุบลราชธานี ประมาณ 173
ตัน และจากตลาดกลางยางพาราจังหวัด
หนองคาย ประมาณ 126 ตัน รวม
ประมาณ 505 ตัน

“จากที่ได้ให้นำยางลงจากรถพ่วง
จำนวน 4 คัน พบว่ามียางไม่ได้มาตรฐาน
บางส่วน แต่ยังไม่ทราบจำนวนแน่นอน
ยางดังกล่าวมาจากจุดรวมยางทั้ง 3 แห่ง
ลักษณะยางที่ไม่ได้มาตรฐานประกอบด้วย
ยางแผ่นหนาเกินกว่า 5 มิลลิเมตร
น้ำหนักต่อแผ่นมากกว่า 1.5 พันกรัม
แผ่นสั้นกว่าปกติไม่ถึง 80 เซนติเมตร
และมีสิ่งสกปรก มีฟองอากาศอยู่ในแผ่น
มาก ยางสีซีดและคล้ำกว่าปกติ รวมทั้ง
ขึ้นเกินกว่า 5% จึงได้เจรจากับบริษัท แพ
สุขขึ้นรับเบอร์ฯ ให้ลงยาง และคัดยางที่

ไม่ได้คุณภาพดังกล่าวออกไว้ก่อน

ด้านนายเพ็ก เลิศวังพง ประธาน
ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางจันทบุรี กล่าว
ว่า เรื่องดังกล่าวเป็นการฟ้องรัฐบาลที่
ระบุว่าไม่มีไอ้โม่ง ไม่มียางจากพ่อค้ามาขาย
ในโครงการ มีแต่ยางจากเกษตรกร
เท่านั้น ขณะเดียวกันยางในสต็อกเดิม
ของรัฐบาลที่มีอยู่ราว 2.1 แสนตัน เป็น
จิตวิทยาที่กดตันราคาไม่ขยับ ทั่วโลก
รู้ ซึ่งตรงนี้รัฐบาลต้องแจงว่าสต็อกตั้ง
กล่าวขายไปแล้วหรือยัง ขายแล้วเท่าไร
ยางเสียเท่าไร ไม่ใช่ขังบงบ เพราะจริงๆ
แล้วการยกเลิกดีลซื้อขายกับบริษัท
ของอีฟิงเปลี่ยนขององค์การสวนยาง
(อ.ส.ย.) ที่ไม่มีเงินวงจำกัดประกัน 5% ควร
จะเป็นบทเรียนให้รัฐบาลระงับการขาย
แต่กลับสวนทางขายให้กับรายที่ 2 คือ ไซ
นาไฟหนาน รับเบอร์ อินดัสทรี กรุ๊ป

“จะเห็นว่ามีการล่อจจริต สัญญา
เอื้อเอกชน ไม่ได้ส่งผลดีต่อชาติเลย ส่วน
การรับซื้อในโครงการมูลนิธิกันชนรอบ
แรกใช้เงินไปกว่า 6 พันล้านบาทนั้นไม่ได้
ถึงมือเกษตรกรเลย ต้องเปลี่ยนนโยบาย
การรับซื้อใหม่ในช่วงใกล้ปิดกรีดยาง นับ
ว่าเป็นความล้มเหลวทางนโยบาย”

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดี
กรมวิชาการเกษตร กล่าวถึงกรณีบริษัท
แพสุขขึ้นรับเบอร์ฯ ได้ขอคัดยางที่
คุณภาพไม่ได้มาตรฐานส่งคืนเครือข่าย
ตลาดกลาง และนำยางที่ได้คุณภาพ
มาตรฐานมาเปลี่ยนให้แทน เรื่องนี้ได้รับ
รายงานจาก ดร.พิเชษฐ พรหมมูล ผู้
อำนวยการสถาบันวิจัยยาง ว่า ทางบริษัท
ดังกล่าววันนั้นมีหนังสือว่าปิดทำการวัน
ตรุษจีน จึงให้ไปส่งอีกที่หนึ่งแทน วันนั้น
ไม่ได้เปิดทำการ แต่ต่อมาก็มีหนังสือแจ้ง
กลับมาว่ามียางไม่ได้มาตรฐานของส่งคืน
เรื่องนี้ชอบกลอยู่

อย่างไรก็ดีทางกรมรับผิดชอบ 6
ตลาดกลาง ได้แก่ ตลาดกลางยางพารา
สงขลา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช
ยะลา บุรีรัมย์ และหนองคาย จะเป็นคน
คัดคุณภาพยางเข้าตลาดกลาง และดูแล
ตลาดให้มีความเรียบร้อย หลังจากนั้น
ผู้ซื้อในตลาด ได้แก่ อ.ส.ย.จะทำหน้าที่
รับสินค้าให้กับโรงรมแปรรูปยาง แล้วเก็บ
เข้าโกดังกลาง มองว่าอ.ส.ย. เป็นหน่วย
งานที่ซื้อขายยาง เชื่อว่ามีความชำนาญ

26 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 1, 12 (2)

เพียงพอที่จะไม่ปล่อยให้ยางคุณภาพไม่ดี เข้าเก็บในโครงการรัฐบาล

สอดคล้องกับ ดร.พิเชษฐ พร้อมมูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง กล่าว ว่า หน้าที่ตลาดกลาง ทำหน้าที่ซื้อขาย ยางในตลาดให้มีการดำเนินการปกติ เรียบร้อย แต่หน้าที่การขนส่ง และรับ มอบสินค้าเข้าโกดังกลางเก็บในคลังนั้น เป็นหน้าที่ของ อ.ส.ย.ที่จะต้องตรวจสอบ คุณภาพของสินค้าก่อนเข้าเก็บว่าได้ มาตรฐานหรือไม่ ส่วนเรื่องที่มีการอายัด ยางพาราไว้ ในส่วนที่ถูกกล่าวหาว่าไม่ได้ มาตรฐาน หรือถ้าส่งคืนสินค้ากลับไปที่ ตลาดกลางนั้นทางบริษัทมีอำนาจกระทำ ได้หรือไม่

แหล่งข่าวจากตลาดกลางยาง พาราแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก กล่าว ว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าในโครงการสร้าง มูลภัณฑ์กันชน ของรัฐบาลมีช่องโหว่เปิด โอกาสให้พ่อค้านำยางมาเวียนเทียนขาย ในตลาด มากกว่าที่จะเป็นเกษตรกร จึง ทำให้มีตลาดกลางบางแห่ง ตั้งกฎขึ้นมา บังคับพ่อค้า เข้า มาสวมสิทธิขายใน โครงการ ห้ามนิติบุคคลเข้ามาขาย ให้มา ขายรูปแบบสหกรณ์ หรือถ้ามาขายเป็น นิติบุคคลก็ให้มาขายไม่เกิน 5 ตัน เพราะ ศักยภาพของเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ถึง 100 ตัน แต่ที่มาส่งประมูลขายตลาด กลางรับสูงมากวันละ 1-3 พันตัน ถามว่า ยางมาจากไหน โครงการนี้เอื้อผล ประโยชน์ให้กับใคร เพราะ 6 พันล้านบาท ก้อนแรกละลายไปในพริบตา

“ส่วน “ไอ้โม่ง” ทั้งเวียนเทียนขาย ยาง ทุบราคาขายในตลาด นำยางมาสวม สิทธิขาย ล้วนแล้วแต่เป็นฝีมือพ่อค้า ถ้า รัฐบาลเอาจริง แคะรอยเส้นทางตั้งแต่ ต้นทาง ตลาด โรงรม จนถึงเข้าโกดัง กลาง จะทราบทันทีว่ากระบวนการมีการ

เล่นแร่แปรธาตุอย่างไร” แหล่งข่าวกล่าว และว่า

ตั้งข้อสังเกตต่างๆ ยางในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือเวลานี้ได้ปิดกรีต แล้ว แต่ทำไมยังมียางแผ่นดิน และยาง แผ่นรมควัน เข้าตลาดกลางอย่างต่อเนื่อง เพราะไม่จำกัดสิทธิ์คุณสมบัติ โกดัง เอกชนที่เก็บ ก็ไม่ได้แยกชัดเจนว่าเป็น ของรัฐบาล หรือของพ่อค้า ก็นำไปเก็บ ที่เดียวกัน จึงมีปัญหา

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการ นโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เปิดเผย ถึงการประชุม กนย.ครั้งที่ 1/2558 (19 ก.พ.58) ณ ทำเนียบรัฐบาลว่า ทาง อ.ส.ย.ได้รายงานการส่งมอบยางให้กับ บริษัท ไชน่า ไห่หนาน รีบเบอร์ อินดัส ทรี กรุ๊ปฯ ได้มีการส่งมอบยางครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27-28 ธันวาคม 2557 จำนวน 377.774 ตัน (20 ตู้คอนเทนเนอร์) เป็น ยางจัดชั้นไม่ได้ราคาภิโกลรัมละ 46.68 บาท คิดเป็น 1.426 พันดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน ส่วนครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23-27 มกราคม 2558 จำนวน 930.990 ตัน (49 ตู้คอนเทนเนอร์) เป็นยางจัดชั้นไม่ได้ ราคาภิโกลรัมละ 43.17 บาท คิดเป็น 1.319 พันดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน รวมส่ง มอบยางทั้งสิ้น 1.308 พันตัน

สรุปสต็อกยางในโครงการพัฒนา ศักยภาพสถาบันเกษตรกรฯ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ มียางทุกประเภทที่ไชน่าไห่หนาน ยังค้างรับมอบในสต็อกเต็มทั้งสิ้น 2.06 แสนตัน แยกเป็นยางแผ่นรมควัน ทุกประเภท จำนวน 1.74 แสนตัน และ ยางแท่ง STR20 จำนวน 3.21 หมื่นตัน

26 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2558 หน้า 7 (1)

IRCo-ITRC ปลดแอกราคาอย่าง คุมปลูก-ส่งออก-ตั้งตลาดซื้อขายจริง

อีกเพียง 2 เดือนข้างหน้า ยางพาราฤดูกาลใหม่จะเริ่มเปิดกรีดโดยที่ 16 มกราคมรัฐยังมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ “ประชาชาติธุรกิจ” ได้ดีโอกาสสัมภาษณ์ นายเยี่ยม จาวโรฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ร่วมทุนยางพารา ระหว่างประเทศ จำกัด หรือ IRCo ซึ่งจะร่วมประชุมสภาไตรภาคียางพารา (ITRC) ที่เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 23-27 ก.พ. 58 ถึงแนวทางการร่วมมือ 3 ประเทศผู้ผลิตยางเพื่อแก้วิกฤตราคาในระยะยาว และความเห็นต่อทิศทางนโยบายของภาครัฐต่อจากนี้

ประชุม ITRC สัปดาห์นี้

สาระสำคัญคือการประเมินสถานการณ์และแนวโน้มราคาภายในช่วงที่กำลังจะมาถึง และจะเชิญกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม) มาประชุมด้วยในวันที่ 26 ก.พ.นี้ เพื่อหารือเรื่องแนวทางที่จะร่วมมือกันในอนาคตเพื่อป้องกันไม่ให้อาชีพตกต่ำ

อีกส่วนจะติดตามความก้าวหน้าของการประชุม ITRC ครั้งก่อนเมื่อเดือน พ.ย. 57 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ซึ่งเรื่องสำคัญที่ต้องติดตามคือ

- 1) แผนการจัดตั้งตลาดกลางยางพาราอาเซียน ซึ่งทางรัฐมนตรีทั้ง 3 ประเทศได้กำหนดให้ตั้งขึ้นใน 18 เดือน
 - 2) การจัดตั้งสภายางพาราอาเซียน เพื่อเป็นสภาของผู้ผลิตยางในภูมิภาค เพื่อวางแผนผลิต การตลาด อุตสาหกรรมทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ
 - 3) การควบคุมกำกับดูแลปริมาณการผลิตและส่งออก
- เรื่องการผลิต ITRC ตกลงกันว่า อีก 6-7 ปีข้างหน้าต้องไม่มีการขยายพื้นที่ปลูกยาง



เยี่ยม จาวโรฤทธิ์

สัมภาษณ์

รวมทั้งประเทศไทย ทั้ง 3 ประเทศตกลงกันว่าต้องติดตามในระดับพื้นที่ในปีนี้ ส่วนการกำกับดูแลการส่งออกต้องบริหารจัดการ ทุกประเทศต้องระบายนโยบายในระดับเหมาะสม ส่วนที่เกินก็ต้องเก็บอยู่ในโกดังเพื่อรอระบาย

กลไกคุมส่งออกยาง 3 ประเทศ

IRCo เป็นคนเปิดไฟเขียวไฟแดงว่าส่งออกได้แค่ไหน แนะนำว่าควรส่งออกเท่าไรไม่ได้บังคับ เพียงแต่เป็นข้อมูลว่าถ้าเราร่วมมือกันส่งออกเท่านี้ ราคาจะไม่ตก... เราได้เริ่มการกำกับตั้งแต่เดือน ม.ค.

ทั้ง 3 ประเทศส่งออกรวมกันประมาณการทั้งปีประมาณ 7 ล้านตัน เฉลี่ยเดือนละ 6 แสนตัน เดือน ม.ค. 58 ไม่เกินเป้าที่ตั้งแต่ยังเป็นช่วงออกผลผลิตน้อย

การควบคุมการส่งออก สมมติเราบอกว่าไทยส่งได้เดือนละ 3 แสนตัน เมื่อพ่อค้าจะส่งออกต้องมาขออนุญาตที่สถาบันวิจัยยาง ส่วนตัวเลขส่งออกจริง เราจะได้มาจากศุลกากร ซึ่งเราใช้ตรวจสอบกลับได้ว่าตรงกับที่ขออนุญาตหรือไม่

มาเลเซียเองมีกลไกหักเงินเซสส์ ดังนั้นก็จะรู้ตัวเลขส่งออก อินโดนีเซียก็ต้อง

26 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2558 หน้า 7 (2)

ขออนุญาตผ่านกรมการค้าและศุลกากร

มาตรการบีฟเฟอร์พันธ์ของรัฐ

มาตรการบีฟเฟอร์พันธ์ที่เข้าซื้อราคาสูงกว่าตลาด ทำให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ เข้ามาซื้อยางราคาแข่งขัน ราคาปรับตัวสูงขึ้น แต่สิ่งที่ต้องระวังคือยางที่รัฐซื้อมาเก็บไว้เดิม 2 แสนตัน กับยางใหม่ที่ใช้จ่ายเงินบีฟเฟอร์พันธ์ชุดแรก 6,000 ล้านบาทซื้อแล้ว กับอีก 6,000 ล้านบาทชุดที่สองที่ ครม.อนุมัติวันที่ 18 ก.พ.ที่ผ่านมา ถ้าคิดเป็นตัวเลขกลม ๆ หากไม่มีการระบายออกเลยเราจะมียางในสต็อกรวม 4 แสนตัน

สิ่งที่รัฐบาลต้องคิดคือ ช่วงไตรมาส 2-4 ซึ่งเป็นหน้ายางออกมาก เราเก็บยางไว้ 3-4 แสนตัน แบบนี้จะระบายออกอย่างไร เพื่อไม่ให้มีปัญหาเกี่ยวกับราคายางปีนี้ นี่เป็นปัจจัยลบให้ตลาดซื้อขายล้งหน้านำมาเล่นข่าวกดราคาในไตรมาส 2-4 ที่จะมาถึง

รัฐไม่ควรหมกมุ่นกับตลาดเงินตลาดเดียว เราต้องการตลาดอื่น เช่น ตะวันออกกลาง รัสเซีย หรือตลาดที่ไม่ได้ใช้ยางมากก็ได้ จะบาร์เตอร์เทรดกันก็ได้

แนวทางตั้งตลาดยางส่งมอบจริง

สิ่งที่ผมต้องการผลักดันคือตั้งตลาดส่งมอบจริงให้ได้ และเชิญชวนให้ผู้ใช้ยางไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยางล้อ ดึงมือยางมาซื้อขายในตลาดจริง ทั้ง 3 ประเทศเองก็จะตั้งตลาดกลางยางอาเซียน นำมาเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกัน ถ้าตั้งได้ ข้อสังเกตคือเรา 3 ประเทศขายยางได้ 65% ของทั้งโลก และเรากำลังเชิญกลุ่มประเทศ CLMV มาเป็นพันธมิตร ถ้าเขาร่วมมือกับเรา ผลผลิตยาง 72% ของโลก จะมาจาก 7 ประเทศนี้

ดังนั้น เราต้องตั้งสภายางอาเซียนให้ได้ เพื่อปลดปล่อยเราจากการกำหนดราคา

โดยผู้ซื้อ โดยกลไกตลาดซื้อขายล้งหน้ามาเป็นกลุ่มผู้ผลิตที่จะกำหนดราคาภายในตลาดโลก แต่รัฐบาลไทยต้องเริ่มจากการตั้งตลาดส่งมอบจริงให้ได้

ไทยมีความพร้อมเรื่องพื้นที่แล้วคือตลาดกลางยางพาราทั้ง 6 แห่ง และตลาดท้องถิ่นของกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สทย.) ก็เอาตลาดเหล่านี้มาเชื่อมโยงกันให้เป็นตลาดประเทศไทย หลังกลับจากการประชุม ITRC ที่บันดุง IRCo จะเตรียมแผนโครงการเรื่องตลาดยางส่งมอบจริงให้ชาวสวนยางได้พิจารณาด้วยเพื่อยื่นเสนอถึงรัฐบาล

แนวโน้มราคายางช่วงนี้

ไตรมาสที่ 1 เชื่อว่าปัจจัยแวดล้อมที่จะผลักดันให้ราคายางฟื้นตัว คือ

1) ความต้องการใช้ยาง ข้อเท็จจริงคือมีความต้องการใช้อย่างต่อเนื่อง ทั้งยางล้อและยางอื่น ๆ

2) ชีพหลายอย่างที่หลายคนคิดว่าปีที่แล้วและปีนี้จะมีเพิ่มขึ้นมาก ก็ไม่ได้เพิ่มตามที่คาด เพราะราคายางไม่ดี และแรงงานกรีดยางออกจากระบบ

ส่วนปัจจัยภายนอกที่จะหนุนราคา เช่น ภาวะเศรษฐกิจโลกดีขึ้น โดยเฉพาะสหภาพยุโรป ราคาน้ำมันซึ่งเป็นตัวแปรให้สินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดซื้อขายล้งหน้าปรับตัวดีขึ้น และค่าเงินเยนยังอ่อนตัวที่ระดับ 118 เยน/1 USD

ปัญหาคือการเก็งกำไรซื้อขายล้งหน้าในตลาด TOCOM ยังพยายามกดราคายางในตลาดจริงไม่ให้สูงขึ้น ราคายางที่โตเกียวอยู่ที่ 60-61 บาท/กก. ใกล้เคียงกับราคา FOB ที่ไทย เมื่อตลาดล้งหน้าเป็นแบบนี้จึงเป็นปัจจัยลบที่กดไม่ให้ราคาตลาดจริงสูงขึ้นได้

22 - 25 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 39 (1)

พลิกเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยาง ปูพื้นสนามฟุตบอล-พื้นถนน/เจาะ‘เอสเอ็มอี’5จว.ใต้

ผ่นีกกำลัง “พลิกวิกฤติยางพาราตกต่ำเป็นโอกาส” ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 11 จับมือ ศอ.บต. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เดินหน้าโครงการเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง เจาะกลุ่มเป้าหมายเอสเอ็มอี 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก่อนขยายสู่ภาคอื่นๆ และนำยางพารามาปูพื้นถนน ซึ่งมีอายุใช้งานนานถึง 20 ปี พร้อมทำยางแผ่นปูพื้นสนามฟุตบอล ประเดิมก่อน 50 สนาม งบ 2,000 ล้านบาท

ดร.อดิทัต วัฒนสินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 จังหวัดสงขลา กระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า จากปัญหาของพี่น้องชาวสวนยางที่ประสบปัญหาหารายได้ตกต่ำ ทางศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 จึงร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) จัดโครงการเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง ประจำปีงบประมาณ 2558 ขึ้น เพื่อดำเนินโครงการให้เป็นพื้นที่ต้นแบบ ที่มีการเชื่อมโยงการผลิตอย่างเป็นระบบครบวงจรตลอดห่วงโซ่อุปทานแล้วนำไปขยายผลในพื้นที่อื่นๆ ให้มีศักยภาพ เช่น ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น ซึ่งทำให้เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยางพารา

“กลุ่มเป้าหมายของโครงการคือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสงขลา สตูล บัตตานี ยะลา และนราธิวาส จำนวนรวม 7 กิจการ และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่เดียวกันอีก 7 กิจการ มีระยะเวลาทำงานตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนกันยายน 2558 โดยการดำเนินงานทั้งหมดจะเริ่มตั้งแต่นั้นตอนการรับสมัคร คัดเลือกวิสาหกิจ คัด

เลือกผลิตภัณฑ์ การทำการศึกษารายละเอียดและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้กับโครงการ ให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่วิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน และดำเนินการจัดอบรมให้แก่สมาชิกวิสาหกิจที่เข้าร่วมโครงการ ขณะที่นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดเผยว่า ทางศอ.บต. รายงานผลการดำเนินการรวมทั้งเรื่องยางพารา ถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ทุกๆ 10 วัน โดยรัฐบาลมีนโยบายลดพื้นที่ปลูกยางลงปรับเปลี่ยนบทบาทของหน่วยงานด้านยางพารา และเน้นการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มากขึ้น ทั้งนี้ไทยส่งออกยางพาราในรูปของยางดิบ คือ ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง น้ำยางข้น ในปี 2556 ส่งออกยางดิบ 87% มีมูลค่าการส่งออกประมาณ 250,000 ล้านบาท ในขณะที่มีการส่งออกยางพาราแปรรูปเพียง 13% เป็นมูลค่า 257,203 ล้านบาท เห็นได้ว่าการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าได้สูงมาก ศอ.บต. จึงเร่งส่งเสริมโดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาช่วย

“เรากำลังนำยางพารามาปูพื้นถนน และถ้าเป็นถนนปกติต้องซ่อมแซมภายในเวลาปกติ 9 ปี ถ้าเป็นถนนที่ทำด้วยยางพาราจะมีอายุการใช้งานถึง 20 ปี และสามารถดูแลเรื่องความปลอดภัย



• ดร. อดิทัต วัฒนสินธุ์

ได้ดีกว่าถนนปกติ ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาใช้ยางพาราเรลาดในพื้นที่โค้ง การสร้างถนนระยะทาง 1 กิโลเมตร จะใช้ยางพารา 3,300 กิโลกรัม นอกจากนี้จะนำยางพาราไปทำสนามฟุตบอลในโรงเรียนประมาณ 50 สนาม และกำลังจะเพิ่มสนามด้วย ซึ่งใช้งบประมาณ 2,000 ล้านบาท”

ด้านผศ.ดร.อโนมา อธิธรรมวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ม.อ. ที่ปรึกษาโครงการเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง ประจำปี 2558 กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะเป็นยางแผ่นปูพื้นได้แก่ สนามฟุตบอลทั้งในและนอกอาคาร ผลิตภัณฑ์ยางปูพื้นเพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยางปูพื้นกีฬา ดำเนินการในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส สงขลา สตูล บัตตานี และยะลา จัดทำในโรงเรียนและสถานพยาบาลที่เตรียมไว้ ในอนาคตจะขยายไปทั่วประเทศ มีแผนการนำยางแผ่นรมควันที่

อยู่ในสต็อกของรัฐบาลออกมาใช้ รวมทั้งนำยางพารามาปูถนน โดยได้จัดทำทาง



22 - 25 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 39 (2)

เดินพื้นยางบริเวณ
ทางเข้ามหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
“ เกษตรกร
ต้องการให้ยางพารา
ราคาก็โลกรั้มละ 60-
70 บาท แต่เขาไม่มอง
ว่าราคาที่ได้ก็เท่านั้น
แต่สามารถมีมูลค่า
เพิ่มได้เป็นเท่าตัว
หรือ 10-20 เท่า หาก
ทำเป็นผลิตภัณฑ์จึง
จำเป็นต้องให้ความรู้

ซึ่งมีผู้ประกอบการสนใจมาขอคำปรึกษา
ในการนำยางพารามาทำเป็นผลิตภัณฑ์
ส่วนใหญ่มีปัญหาด้านเงินลงทุน”

นางสุภา ตั้งกิตติคุณ ผู้อำนวยการ
การกองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ยางกำลังมองไปที่แผ่น
ยางปูพื้นกันลื่น และผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วย
ยางสังเคราะห์ให้มีส่วนผสมของยางมาก
ขึ้น และภาครัฐจะมีการปรับเปลี่ยน
บทบาทของหน่วยงานด้านยางพารา เช่น
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวน
ยาง เพราะนโยบายลดพื้นที่ปลูกยาง

ส่วนนายชานานู เมฆตรง
ประธานชุมชนสหกรณ์ชาวสวนยางแห่ง
ประเทศไทย กล่าวว่า เกษตรกรกำลัง
ประสบปัญหาอย่างมาก ยางพาราราคาคงต่ำ
หารถบรรทุกขนยางพาราไม่ได้ มีรายได้
ไม่คุ้มการลงทุน การแปรรูปยางพารา
เป็นหนทางที่รัฐบาลกำลังช่วยเหลือ
เกษตรกร ที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน



สภย.จ.นครศรีธรรมราช เขต 1 เปิดตลาดยาง สภย. สู่เครือข่ายตลาดกลางยางพารา บริการพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง ให้ขายยางได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

- ThaiPR.net

25 ก.พ. 2558

กรุงเทพฯ--25 ก.พ.--กองประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดตลาดยาง สภย.อ.เมืองนครศรีธรรมราช สู่เครือข่ายตลาดกลางยางพาราอย่างเป็นทางการ นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สภย.) นายประยูร อินทกุล ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราช เขต ๑ ให้การต้อนรับ เมื่อ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เปิดเผยว่าตลาดยาง สภย. เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ สภย. ให้ความสำคัญโดยการเปิดตลาดประมูลยางระดับท้องถิ่นรองรับผลผลิตยางพาราให้เกษตรกรขายได้ในราคาที่เป็นธรรม ระดับราคาสูงกว่าต้นทุนการผลิต พัฒนาเครือข่ายและระบบตลาดยางให้ขายยางได้ในราคาใกล้เคียงกัน สร้างกลไกเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และวิเคราะห์สถานการณ์ให้เกษตรกรได้รับรู้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา และทั่วถึง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ โดยเปิดตลาดยางกระจายอยู่ในพื้นที่ปลูกยางทั่วประเทศ จำนวน 108 ตลาด

การเปิดตลาดยาง สภย. สู่เครือข่ายตลาดกลางยางพารา เป็นไปตามแนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ ตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้กำหนดโครงการแก้ไขปัญหาราคายาง และโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง เป็น 1 ในโครงการเพื่อแก้ไขปัญหายางพารา รัฐบาลสนับสนุนเงินทุนให้องค์การสวนยาง เข้ารับซื้อยางขึ้นน้ำตลาด ผ่านกลไกตลาดกลางยางพาราแต่ละจังหวัด และเพื่อให้ดำเนินการได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ มีนโยบายให้ตลาดยาง สภย. เป็นตลาดเครือข่ายตลาดกลางยางพารา เพื่อให้บริการแก่พี่น้องเจ้าของสวนยางได้อย่างทั่วถึงและมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

นายประยูร อินทกุล ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 1 ได้กล่าวถึงการเปิดตลาดยาง สภย.ตามโครงการมูลค่าเพิ่มให้กับยางเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางในพื้นที่ความรับผิดชอบของ สภย.จ.นครศรีธรรมราช เขต 1 มีจำนวน 3 ตลาด ผู้มีสิทธิ์นำยางมาขายในตลาดยาง สภย. เป็นสมาชิกกลุ่มชาวสวนยาง สภย. หรือเป็นเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย รับซื้อยางแผ่นดิบ และยางแผ่นรมควันคุณภาพยางเป็นไปตามมาตรฐานสถาบันวิจัยยาง การซื้อ - ขายยาง ใช้วิธีประมูลราคาประมูลเป็นราคาตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช ในระยะเริ่มต้น ตลาดยาง สภย.อ.เมืองนครศรีธรรมราชกำหนดเปิดตลาดทุกวันจันทร์ ตลาดยาง สภย.อ.ท่าศาลา เปิดให้บริการทุกวันอังคาร และตลาดยาง สภย.อ.ร่อนพิบูลย์ เปิดให้บริการทุกวันจันทร์



26 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 9 (1)

สินค้าเกษตรเยื่อเดอร์ข้าว-ยางพาราสูบ

ส่งออกอากาศหนักติดลบ 3.46%

ประเดิมปี'58 ส่งออกเดือนมกราคม ติดลบ 3.46% ตามการชะลอตัวของสินค้าเกษตร โดยเฉพาะยางพาราติดลบถึง 40.6% ตลาดหลักร่วงถ้วนหน้า ด้านพาณิชย์ยืนยันคงเป้าทั้งปี 4% เตรียมประชุมทูตพาณิชย์และเอกอัครราชทูตประเมินภาพรวมปรับกลยุทธ์ในเชิงลึกเพื่อป้อนออเดอร์ในช่วงที่เหลือ

นางจันทิรา ชิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของไทยในเดือนมกราคม 2558 ว่าการส่งออกของไทย เดือนมกราคม มีมูลค่า 17,248.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ติดลบ 3.46% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากกลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ติดลบ 13% โดยเฉพาะยางพารา ที่ติดลบถึง 40.6% เพราะเงินที่ลดการสั่งซื้อ และข้าวติดลบ 13% เพราะหลายประเทศหันไปซื้อข้าวจากประเทศคู่แข่งที่มีราคาต่ำกว่าไทยมากขึ้น ขณะที่ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง อาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป และน้ำตาลทรายก็ลดลงเช่นกัน ประกอบกับการหดตัวของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันดิบ ตามทิศทางราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงมาก สำหรับสินค้าอุตสาหกรรมยังขยายตัวต่อเนื่อง 0.6% เติบโตต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน โดยสินค้าส่งออกที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับและทองคำ เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ ยางแผ่น น้ำมันสำเร็จรูป เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก และผลิตภัณฑ์ยางที่หดตัว

ขณะที่การส่งออกไปรายตลาดส่วนมากยังคงหดตัว ทั้ง ตลาดหลักส่งออกติดลบ 2.1% โดย ญี่ปุ่น ติดลบ 7.5% เพราะค่าเงินเยนที่อ่อนค่า มาตรการของรัฐบาลญี่ปุ่น และเศรษฐกิจของญี่ปุ่นที่ยังไม่ดีมากร, สหภาพยุโรป ติดลบ 5% และสหรัฐ ขยายตัว 6% ด้านตลาดศักยภาพสูง ส่งออกติดลบ 3.9% โดยอาเซียน ติดลบ 0.7%, จีน ติดลบ 19.7% เพราะนโยบายชะลอการเติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(จีดีพี)ของรัฐบาลจีน นโยบายการใช้สินค้าในประเทศมากขึ้น ลดการนำเข้าสินค้า ส่วนตลาดศักยภาพรองส่งออกติดลบ 5.6% โดยทวีปออสเตรเลีย ขยายตัว 3% และตะวันออกกลาง ติดลบ 8.3% เพราะผลกระทบจากราคาน้ำมัน

“ปัจจัยในตลาดโลกมีส่วนแต่เริ่มตั้งแต่เดือนแรก ต้องดูกันต่อไป เพราะสถานการณ์เปลี่ยนแปลงเร็วทั้งราคาน้ำมันและค่าเงิน ตัวเลขส่งออกเดือนแรกอาจจะดูไม่ค่อยดีแต่ยังเหลืออีก 11 เดือน ต้องพยายามกันต่อไป” นางจันทิรา กล่าว

จากที่ได้หารือกับผู้ส่งออกพบว่าต่างต้องการให้อัตราแลกเปลี่ยนมีเสถียรภาพเพื่อที่จะตั้งราคาขายได้อย่างถูกต้อง และปัจจุบันสินค้าของไทยที่แข่งขันได้ส่วนใหญ่ไม่ได้แข่งขันกันที่ราคาแล้ว แต่แข่งขันกันในเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าสร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภค และตอบใจที่ได้ตรงตามความต้องการมากกว่าซึ่งสินค้าที่ขายดีจะไม่ใช้สินค้าที่แข่งขันขายในราคาถูกอีกต่อไปแล้ว

ทั้งนี้ในส่วนของการนำเข้าในเดือนมกราคม มีมูลค่า 17,705 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ติดลบ 13.33% ส่งผลให้ในเดือนนี้ไทยขาดดุลการค้า 457 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์ ก็ยังคงเป้าหมายการส่งออกในปี 2558 ตามเดิมที่ 4% ตามกรอบภายใต้สมมุติฐานราคาน้ำมันดิบเฉลี่ย 80 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ค่าเงิน



26 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 9 (2)

บาท 32-32.5 บาทต่อเหรียญ
สหรัฐ

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้
ยอดการส่งออกในเดือนแรก
ของปีจะติดลบก็ตามก็ยังยืนยัน
เป้าส่งออกเดิม เพราะยืนยัน
ว่าเป้าหมายการส่งออกของ
กระทรวง เป็นเป้าหมายการ
ทำงานที่ต้องเร่งผลักดันให้เป็น
ไปตามเป้าหมาย จึงต้องตั้งไว้
สูง ขณะที่ในไตรมาสแรก ยัง
ไม่สามารถระบุสถานการณ์
การค้าที่ชัดเจนได้ เพราะยังมี
ปัจจัยหลายอย่างที่มีผลต่อการ
ส่งออกไทย ทั้ง ราคาน้ำมัน
ราคาสินค้าเกษตร และอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ผันผวน

“การที่ตัวเลขส่งออก

เดือนแรกเป็นลบก็อาจมีผล
ต่อการส่งออกทั้งปีบ้าง เพราะปัจจัย
ทั้งภายนอกประเทศ และภายในประเทศ
มีผลต่อการส่งออกมาก อีกทั้ง
สถานการณ์โลกก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว
แต่ก็ยังเหลือเวลาอีกมากในการผลักดัน
ส่งออกให้เป็นตามเป้าหมาย โดยใน
ระหว่างวันที่ 11-16 มีนาคม 2558 จะ
มีการประชุมร่วมกับทูตพาณิชย์ และ
ภาคเอกชนเพื่อประเมินภาพรวมทิศทาง
การส่งออก และปรับกลยุทธ์การส่งออก
ในเชิงลึก”นางจันทิรา กล่าว

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี
หรือ TMB Analytics มองการส่งออก
ปี 2558 โตเพียง 1% จากเศรษฐกิจ
ประเทศคู่ค้าหลักที่ยังเติบโตเชิงช้า ทั้ง
ยุโรป ญี่ปุ่น และจีน ราคาสินค้าโภคภัณฑ์
โดยเฉพาะหมวดปิโตรเลียมที่ลดลงมาก
เมื่อเทียบกับปีก่อน และปัญหาโครงสร้าง
สินค้าส่งออกของไทยเอง

26 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 6

ส่งออกไล่ซื้ออย่างดึงราคาขยับ

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการระบายผลผลิตยางพาราในสต็อกของรัฐบาลว่า ขณะนี้ได้ส่งมอบยางในสต็อกรัฐบาลไปแล้วจำนวน 1.5 หมื่นตัน ให้แก่บริษัท ไชน่าไห่หนาน รับเบอร์ ของจีน จากที่ส่งมอบครั้งแรก 2,000 ตัน เมื่อช่วงสิ้นปี 2557 โดยยางที่ส่งมอบครั้งนี้เป็นยางเก่าในสต็อกตั้งแต่ปี 2555 ทั้งนี้ การส่งมอบยางต้องบริหารจัดการให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้กระทบต่อราคายางในประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาถือว่าทำได้ ประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงปิดกรีดยาง ไม่มีน้ำยางมากนัก ทำให้ผู้ส่งออกเข้ามาไล่ซื้อยางพารา

จากเกษตรกรแข่งกับรัฐบาล ส่งผลให้ราคาในตลาดปรับตัวสูงขึ้น โดยราคาซื้อขายวันเดียวกันนี้ ราคายางแผ่นดิบรมควัน ชั้น 3 ราคาที่ภาครัฐเข้าซื้ออยู่ที่ 63.15 บาท/กก. ราคาตลาดอยู่ที่ 61.45 บาท/กก. ราคาส่งออก 61.45 บาท/กก. ขณะที่ราคาน้ำยางอยู่ที่ 47 บาท/กก.

“ที่ผ่านมายังไม่ได้มีการส่งมอบยางเพิ่ม เพราะเกรงกันว่าราคายางจะตกลง จึงชะลอออกไปก่อน จากนั้นเป็นช่วงปิดกรีดยางก็จะเร่งส่งมอบยาง แต่จะส่งมอบได้เท่าไร เป็นไปตามกลไกธุรกิจที่ต้องตกลงกันสองฝ่าย ต้องเป็นความต้องการของผู้ซื้อด้วย” นายอำนาจกล่าว

26 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 8

ปตท.หนุนผลิตกระเป๋ายางพารา

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) กล่าวว่าบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) กับบริษัท บลูไลต์ อุตสาหกรรม จำกัด เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าเดินทางจากเม็ดพลาสติกผสมยางธรรมชาติ (กรีนเอบีเอส) เพราะมีนโยบายส่งเสริมการใช้ยางพาราในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการสนับสนุนราคายางพาราของเกษตรกร

สำหรับการผลิตกระเป๋าดังกล่าวปัจจุบันใช้ยางธรรมชาติคิดเป็น 2% ของการผลิตทั้งหมด ช่วยทดแทนยางสังเคราะห์ได้ 10-40% ในอนาคตจะเพิ่มเป็น 20%

ด้านนายสุกฤษฎ์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ไออาร์พีซี กล่าวว่า การพัฒนากระเป๋าเดินทางด้วยเม็ดพลาสติกผสมยางธรรมชาติเป็นรายแรกของโลก ซึ่งปัจจุบัน ไออาร์พีซีมีเม็ดพลาสติกกรีนเอบีเอส 6,400 ตัน/ปี หรือ 500 ตัน/เดือน การผลิตเม็ดพลาสติกดังกล่าวนี้ใช้น้ำยางธรรมชาติ 2% คิดเป็น 135 ตันต่อปี มาจากพื้นที่ปลูกยางพารา 500 ไร่

อนาคตบริษัทตั้งเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนน้ำยางธรรมชาติในเม็ดพลาสติกเป็น 8% คิดเป็น 500 ตันต่อปี ทำให้ใช้พื้นที่ปลูกยางพารามากถึง 2,000 ไร่ ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าวให้การผลิตสินค้าต่อ ยอด มั่นใจว่าจะมีส่วนช่วยยกระดับราคาของยางพาราของประเทศได้แน่นอน



26 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 7

ดึง‘อพอลโล’ผลิตยางในไทย

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานสักขีพยานการลงนามเอ็มโอยูระหว่างเอกชนไทยกับภาคเอกชนอินเดีย จำนวน 7 ฉบับ ที่อินเดีย ว่า บริษัทอพอลโล ไทรัส จำกัด ผู้ผลิตยางรถยนต์อันดับ 1 ของอินเดียได้ลงนามกับนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จ.ระยอง เพื่อซื้อพื้นที่ 300 ไร่ มาตั้งโรงงานในไทยวงเงินลงทุน 5,000 ล้านบาท เพื่อเป็นฐานผลิตยางรถยนต์ในการส่งออกไปทั่วโลก โดยจะใช้ช่างประมาณ 100,000 คนต่อปี (ผลิตยางรถยนต์ 12 ล้านเส้น) คาดว่าจะขอรับการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ และก่อสร้างได้ในปีปลายปี 58 และเริ่มผลิตได้ในปี 59

“ความสำเร็จในการเชิญบริษัทอพอลโลฯ มาตั้งโรงงานผลิตยางรถยนต์นี้ ถือเป็นข่าวดีสำหรับไทย เพราะจะช่วยแก้ปัญหาราคายางที่ตกต่ำอยู่ในเวลานี้”

สำหรับการลงนามเอ็มโอยูระหว่างภาคเอกชนไทยกับเอกชนอินเดีย 7 ฉบับประกอบด้วย การก่อสร้างท่าเรือขนส่งสินค้าในมุมไบของบริษัทไอทีดี, การลงนามความร่วมมือระหว่างหอการค้าเมืองสุราต

กับหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี, การส่งยังมีการลงทุนเอ็มโอยู นิคมการขยายสินค้าอาหารของไทยในตลาดอินเดียโดยการขยายการนำเข้า เป็นต้นกล้วยไม้จากไทย, การเพิ่มสาขาไก่ทอด 5 ดาวจากเดิม 250 สาขา เป็น 300 สาขา, การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในไทยเพื่อขยายอุตสาหกรรมกำจัดมลพิษทางอากาศไทยและอาเซียน และ การจัดตั้งโรงงานผลิตล้อรถยนต์ในประเทศ

“การโรดโชว์ครั้งนี้เป็นการร่วมกันหลายหน่วยงาน เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการท่องเที่ยวฯ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบีโอไอ ซึ่งเป็นการทำงานกันแบบครบวงจร เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนกับอินเดียให้ขยายตัวมากขึ้นและผลจากการโรดโชว์ครั้งนี้ คาดว่าจะทำให้มูลค่าการส่งออกของไทยไปยังอินเดียเพิ่มอีก 10% จากปีก่อน”

นายหลักชัย กิตติพล ประธานบริหารนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง กล่าวว่า บริษัทอพอลโล ยังเชิญชวนให้บริษัทไทยฮิวยางพารา มาตั้งโรงงานยางแท่งในอินเดีย เพื่อผลิดวัตถุดิบในการป้อนให้กับอุตสาหกรรมยางรถยนต์ของอินเดียด้วยเช่นกัน.

26 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 15 (1)



สร้างดินหน้าพุดหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง สร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว



ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 11 ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง กลุ่มเกษตรกรจำนวน 20 คน ใช้เนื้อที่ประมาณ 30 ไร่ ปลูกพืชผักหมุนเวียน หลังจากทำสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง ได้ดำเนินการสรรหาเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการ โดยอนุญาตให้ใช้พื้นที่ทำกิน ซึ่งผู้ที่เข้าทำการเกษตรที่ศูนย์เรียนรู้จำเป็นต้องมีใจรักด้านการเกษตร ไม่ใช่เข้ามาเพื่อต้องการจับจองที่ดิน แต่ไม่ทำอะไรให้เกิดประโยชน์จากที่ดินดังกล่าว

นายสะเทียร หาญแก้ว ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลโคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง เปิดเผยว่า เกษตรกรที่เข้ามาอยู่ในศูนย์เรียนรู้ดังกล่าว แต่ละคนจะปลูกพืชผักที่ไม่เหมือนกัน เพื่อเป็นการป้องกันการขาดราคา กันเองโดยผักที่ปลูก ได้แก่ ผักบุ้ง ผักโขม ผักกวางตุ้ง ถั่วฝักยาว ถั่วพุด ผักกาดขาว แดงกวาง ซึ่งเป็นผักที่ใช้เวลาการปลูกสั้นตั้งแต่ 30-45 วัน ก็เก็บเกี่ยวไปจำหน่ายได้

นายสะเทียร เปิดเผยต่อไปว่า สำหรับพืชผักที่ปลูกนั้นไม่ใช่สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช โดยใช้สารสกัดจากธรรมชาติ เช่น น้ำปุยหมักชีวภาพ ในการรดต้นไม้ ผักที่ปลูกได้จึงเป็นผักที่มีคุณภาพ ซึ่งในแต่ละกลุ่มจะมีรายได้ ปีละ 8 หมื่นบาทถึง 1 แสนบาท เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างไม่เดือดร้อน ทั้งมีการจำหน่ายจะมีพ่อค้า แม่ค้า มาสั่งซื้อถึงแปลงผัก และบางส่วนก็นำไปขายตามท้องตลาด โดยเฉพาะตลาดนัดเกษตรกรของจังหวัดตรังที่เปิดจำหน่ายในทุกวันอังคารและวันศุกร์

นายไพบุลย์ บุรณสันติ พัฒนาการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบหรือแนวทางการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงมหาดไทย เป็นรูปแบบหนึ่งของแนวทางการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และตามกุดนโยบายของพระราชบัญญัติชุมชนมั่งคั่ง (คชช.บ.บ.บ.) อธิบดีเจ้าเมืองตรัง บิดาแห่งการยาง ได้ส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลาว่างหลังจากกรีดยางเสร็จปลูกผักสวนครัว และเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภค

นายไพบุลย์ เปิดเผยต่อไปว่า ในสมัยของท่านได้มีการเกณฑ์ทำสวนครัว เลี้ยงสัตว์ โดยสั่งให้ราษฎรทุกบ้านต้องปลูกพริก มะเขือ มะกูด มะนาว ตะไคร้ มะละกอ มะพร้าวอย่างละ 5 ต้น 5 กอ และเลี้ยงไก่คร้วละ 5 ตัว ท่านเองหมั่นตรวจสอบอยู่เสมอ ในการประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ตำบลต้องรายงานผลในเขตรับผิดชอบ ต้องทำรายงานเสนอ หากตำบลใดราษฎรที่เลี้ยง ท่านจะทบทวนลงโทษโดยไม่ละเว้น ส่งผลให้ชาวตรังมีอยู่มีกินพึ่งตนเองได้เป็นอย่างดี

“ดังนั้น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง จึงได้จัดทำโครงการเพื่อตอบ

สนองนโยบายจังหวัดตรัง เพื่อให้การพัฒนาหมู่บ้านมุ่งสู่ความสมดุลระหว่างความสมดุลธรรม และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ โดยเน้นให้บุคคลและครอบครัวตลอดจนเพื่อนบ้านและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั้งทางกายและทางใจ พึ่งพาตนเองอย่างเต็มความสามารถ ไม่ทำอะไรเกินตัว มีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาตนเองและพัฒนาชุมชนไป

26 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 15 (2)



พร้อมๆ กัน" นายไพฑูริย์ กล่าว

นายไพฑูริย์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบปี 2558 นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกันออกตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบอำเภอละ 1 หมู่บ้าน ตามโครงการผู้ว่า เยี่ยมบ้านยามบ่าย "ตรังเมืองแห่งความสุข" อย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการขยายผลการสร้างหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "ตรังเมืองแห่งความสุข" ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด

ด้านนายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า การดำเนินชีวิตในปัจจุบันหากประชาชนทุกคนได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต รวมถึงหันกลับไปสู่วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ตามวิถีของพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง)

อดีตเจ้าเมืองตรัง บิดแห่งยางพารา ซึ่งท่านได้ส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลาว่างหลังจากกรีดยาง หันมาปลูกพืชผักสวนครัวอย่างละ 5 ต้น เลี้ยงไก่ครีวละ 5 ตัว ก็จะทำให้พี่น้องประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุข

นายสมศักดิ์ เปิดเผยต่อไปว่า ตนมีความมุ่งมั่นที่จะเห็นพี่น้องชาวจังหวัดตรังและประชาชนทั่วไปได้ปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สู้จุดหมดย ไม้มีหนึ่ โดยมีเป้าหมายให้ครัวเรือนเกษตรกรทั้งจังหวัดดำเนินกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว กิจกรรมลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ให้ได้ปีละ 1% (2558-2561) โดย

ในปี 2557 ที่ผ่านมาก็ได้ดำเนินการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบได้กว่า 800 ครัวเรือน

"ส่วนในปี 2558 นี้ จังหวัดตรังได้กำหนดเป้าหมายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ รวมไม่น้อยกว่า 3,500 ครัวเรือน เพื่อเป็นกลไกในการ



ขยายผลการสร้างหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถดำเนินวิถีชีวิตด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการพึ่งตนเองด้วยกิจกรรมลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ มีการออม เป้าหมายเพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น" นายสมศักดิ์ กล่าว

ทองชาล กันหาจันทร์/ตรัง



26 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2558 หน้า 26

ทุ่มงบฯ300ล้านบาท3จังหวัดได้ สร้างโรงแปรรูปยางแก้ราคาตก

กองทัพภาคที่ 4 ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดงบฯ 300 ล้าน สร้างโรงงานแปรรูปยางพารา 3 จังหวัดภาคใต้ แก้ปัญหาयरาคาตกต่ำ เผยป้อนผลิตภัณฑ์เข้าตลาดเพิ่มมูลค่าถึง 3 เท่า คาดแล้วเสร็จภายในปี'58

นายทรงวุฒิ ดำรงกุล เฮอร์นิก คณะกรรมการเครือข่ายชาวสวนยางพาราแห่งประเทศไทย เปิดเผยกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ทางกองทัพภาคที่ 4 และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ให้งบประมาณสร้างโรงงานแปรรูปยางพาราจังหวัด 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส แห่งละ 100 ล้านบาท ในฐานะเขตพื้นที่พิเศษ โดยจะสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี 2558 นี้ สำหรับของจังหวัดยะลา มีเนื้อที่แล้วจำนวน 20 ไร่ ซึ่งเป็นโรงรมยาง โดยเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนพัฒนาแปรรูปน้ำยางดาซีเป็นผู้ดำเนินการ

วิสาหกิจชุมชนพัฒนาแปรรูปน้ำยางดาซี ผลิตน้ำยางสดประมาณ 100,000 กิโลกรัม จะสร้างโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารารวมครั้น ยางคอมปาวด์ และแปรรูปยางพารา เป็นผลิตภัณฑ์สายลำเลียงเพื่อลำเลียงสินค้าตามโรงงานต่าง ๆ ซึ่งขณะนี้มีอยู่ประมาณ 5-6 บริษัทที่ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์นี้

นายทรงวุฒิกล่าวอีกว่า ขณะนี้สถาบันเกษตรกรยางพาราจังหวัดปัตตานี จะมีการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา เป็นผลิตภัณฑ์ถุงมือยาง และหมอนฟองน้ำ ส่วนที่จังหวัดนราธิวาส สถาบันเกษตรกรยางพารา กำลังอยู่ระหว่างวางแผนงาน

“กลุ่มสถาบันวิสาหกิจชุมชนพัฒนาแปรรูปน้ำยางสดดาซี ตอนนี้นำมูลค่าโรงงานและทุนการผลิตประมาณ 130 ล้านบาท ผลิตน้ำยางสดวันละ 100,000 กิโลกรัมในช่วงฤดูการผลิต เมื่อนำน้ำยางสดมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จึงมีมูลค่าเพิ่มถึง 3 เท่า จะทำให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคงและเพิ่มขึ้น จะเป็นการแก้ไขปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นด้วย”


ด้านนายเจริญ ธรรมดี อุปนายกสมาคมเครือข่ายสถาบันเกษตรกรยางพาราไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางสมาคมได้ผลิตยางแท่งเอสทีอาร์ 20 ส่งออกต่างประเทศเองโดยตรง ซึ่งช่วงปกติสามารถผลิตยางแท่งเอสทีอาร์ได้ถึง 2,000 ตันต่อเดือน ซึ่งขณะนี้ได้รับคำตอบจากศูนย์วิจัยยางกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วว่า จะอนุมัติใบรับรองสินค้าภายในวันที่ 22 มีนาคม 2558 นี้


สำหรับสมาคมมีเครือข่ายทางภาคอีสาน และภาคเหนือรวม 10 จังหวัด โดยในปี 2558 จะทำให้ครบทุกจังหวัดที่มีการปลูกยางพารา แล้วทำการลงนามเอ็มโอยูร่วมกัน เพื่อผลิตยางเพื่อการส่งออก ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการลงทุนของเครือข่ายชาวสวนยางที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มสถาบัน เช่น สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน เป็นต้น

นายเจริญกล่าวว่า สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตยางเอสทีอาร์ 20 เป็นโรงงานขององค์การสวนยาง (อสย.) จำนวน 3 แห่ง โดยตั้งอยู่ที่ จ.บุรีรัมย์ จ.นครพนม และ จ.อุดรธานี โดยทั้งภาคอีสาน และภาคเหนือ จะมารวมศูนย์กันแปรรูปผลิตทั้ง 3 โรงงาน เริ่มดำเนินการมาประมาณเดือนพฤศจิกายน 2557 จนถึงขณะนี้ประสบความสำเร็จอย่างสูง



จ.สุรินทร์ ประชุม ผลการดำเนินงานยางพารา พร้อมกันประเทศทั่วประเทศ

 แหล่งที่มา : สวท.สุรินทร์

 วันที่ข่าว : 25 กุมภาพันธ์ 2558

วันนี้ (25ก.พ.58) ที่ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ นายถาวร กุลโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนายสันติชัย คงเถลิงศิริวัฒนา ปลัดจังหวัดสุรินทร์ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม Video Conferenec เพื่อรับฟังการชี้แจงนโยบายจาก **นายอำนาจ ปะติเส** รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร ถึงความก้าวหน้าโครงการตามแนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ และโครงการแก้ไขปัญหายางพารา พร้อมกันนี้ได้เปิดโอกาสให้แต่ละจังหวัด ได้ซักถามปัญหาและนำเสนอแนะข้อมูลเรื่องยางพาราเพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา ต่อไป

นายถาวร กุลโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ในส่วนจังหวัดสุรินทร์ในโครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรใช้ในการรวบรวมยาง ซึ่งขณะนี้มีสหกรณ์ที่ได้รับเงินสินเชื่อจากโครงการได้แก่ สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จำกัด, สหกรณ์กาบเชิง ,สหกรณ์สังขะ และสหกรณ์บัวเขต จำนวนกว่า 76 ล้านบาท ในส่วนของธนาคาร ธกส.สุรินทร์ ขณะนี้ได้خذเคยให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราแล้ว ทั้ง 17 อำเภอกว่า 64 ล้านบาท

ข้อมูลข่าวและที่มา


ผู้สื่อข่าว : อุทัย มานาคี

Rewriter : มณีรัตน์ ชาญชัยศิลป์

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>



จังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference การขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา ยางพารา ระดับจังหวัด

 แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์

 วันที่ข่าว : 25 กุมภาพันธ์ 2558

นายสมบูรณ์ ชาร์มย์ เกษตรจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดให้มีประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่อง การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายางพาราในระดับจังหวัด เพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำยางสดในช่วงฤดูกาลเปิดกรีดยางของภาคใต้จนถึงสิ้นสุดฤดูกาลปิดกรีดยาง และเพื่อเป็นการบริหารจัดการการแก้ไขสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม และรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสมปอง อินทרתอง) หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมด้วย จึงขอเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กัญญรัตน์ เกียรติสุภา

Rewriter : มณีรัตน์ ชาญชัยศิลป์

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>